

องค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัด
ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๓๓๓
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
รับที่ ๐๐๒๓
วันที่ ๒๕ พย ๒๕๖๗
เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
ถนนสืบศิริ นม. ๓๐๑๕๐

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานในพื้นที่

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงชัย ส่วนที่ ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม ๐๐๒๓.๖/ว ๗๘๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่อำเภอปักธงชัย ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อบูรณาการการทำงาน และเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ นั้น

อำเภอปักธงชัย ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพ มารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการ เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีเป้าหมายเพื่อ "ลดอัตราคลอดก่อนกำหนด" ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ร้อยละ ๘ ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ดังกล่าว ดังนี้

๑. จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำโครงการ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดลงในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

๒. จัดตั้งทีมงานลงพื้นที่ โดยพิจารณามอบหมายบุคลากรในสังกัดกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม หรือฝ่าย/กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข หรือบุคลากรด้านสุขภาพของสถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

๓. สสำรวจสตรีตั้งครรภ์รายใหม่ร่วมกับทีมงานในพื้นที่ตามข้อ ๒ เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูล หญิงตั้งครรภ์ และรายงานผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ (คลอดก่อนกำหนด/เกิดมีชีพ) ผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เช่น เสียงตามสาย แผ่นพับ ไปสเตอร์ ภาพพลิค บอร์ดประชาสัมพันธ์ การเดินขบวนรณรงค์ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล การจัดประกวดต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวัล หรือของที่ระลึก ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

/ ๕. จัดอบรม...

